

Trước Những Thử Thách

Nguyễn Văn Thuát



Hướng Đạo Việt Nam chúng ta đang đứng trước một khúc quanh mới !

Những chuyển biến gần đây liên hệ đến sinh hoạt HĐVN tại Việt Nam cho thấy nỗ lực nhằm tái thành lập Hội HĐVN tại Việt Nam đang vào giai đoạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua những hoạt động ráo riết của vài khuynh hướng khác nhau: (chuyến tham quan của phái đoàn chánh quyền nhà nước từ Hà Nội vào Saigon để tìm hiểu về hiện tình sinh hoạt HĐVN, những vận động âm thầm với tổ chức HDTG, trại huấn luyện Tùng Nguyên Liên Ngành quy tụ hơn 200 người tham dự vào tháng 2.2004 vừa qua) cũng như những quy định mới của chính quyền nhà nước về “tổ chức, hoạt động và quản lý hội” qua nghị định 88/2003 và thông tư 01/2004 công bố vào tháng 7.2003 và tháng 1.2004.

Trước những sự kiện mới mẻ này, Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới (HDTG) cũng đã dự trù nhiều điều kiện và hành động để sẵn sàng đáp ứng với tình hình. Một vài điều kiện tiên khởi để hội HĐVN trong tương lai được công nhận có thể kể là: yếu tố tín ngưỡng tâm linh trong lời hứa HĐ, phương thức hội duy nhất (chứ không phải là liên hội) ... nhưng quan trọng hơn cả phải là tính cách độc lập thực sự của hội HĐVN trong mọi hoạt động sau khi thành lập.

Nhìn lại hoạt động của Hội Đồng Trung Ương HĐVN trong thời gian qua, chúng ta nhận thấy rằng một số bước tiến căn bản đã và đang được thực hiện nhằm:

- Cải tiến sự thông tin liên lạc qua sự phát hành đều đặn Bản Tin HĐVN, hoàn hảo hóa Trang Nhà, nỗ lực ấn hành Nội San Trưởng, liên lạc thường xuyên và thăm viếng các đơn vị.

- Kiện toàn cơ cấu điều hành qua việc tu chính Nội Lệ, Thể Thức Bầu Cử, công bố Ngân sách, soạn thảo Thể Thức Chi Thu.

- Trang bị thêm cho các trưởng về văn hóa và truyền thống qua bốn khóa huấn luyện truyền thống tổ chức tại Âu, Mỹ và Úc châu.

- Yểm trợ tiến hành các sinh hoạt chung chính yếu: Hội Nghị Quốc Tế Trưởng HĐVN tại Orlando, HỌp Bạn Thăng Tiến 8 tại Miền Nam California.

Một số công tác quan trọng khác đã bắt đầu hoặc đang được chuẩn bị như: soạn thảo các Thủ Bản (Huấn Luyện Truyền Thống, Tổ Chức HỌp Bạn Thăng Tiến), tài liệu sinh hoạt (Sổ Tay của Trưởng, CD nhạc sinh hoạt). Dĩ nhiên, các khóa huấn luyện truyền thống vốn là công tác ưu tiên sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian sắp tới. Nội San Trưởng cũng sẽ được cải tiến để một mặt đáp ứng được nhu cầu của các trưởng, mặt khác thu hút thêm tài nguyên từ các nơi để yểm trợ cho sinh hoạt HĐVN.

Hơn hai thập niên sau hội nghị Costa Mesa tại Hoa Kỳ vào tháng 7.1983, trẻ em trong các đơn vị HĐVN vốn là đối tượng phục vụ chính yếu đã có nhiều thay đổi về tâm lý và nhu cầu trong một xã hội đang đổi thay một cách vô cùng nhanh chóng. Sự kiện này khiến các trưởng chúng ta cần luôn luôn xem xét lại lề lối và tài liệu hướng dẫn đơn vị hầu chu toàn sứ mạng góp phần vào công cuộc giáo dục hàng theo đuổi.

Những biến chuyển tại quê nhà về việc tái thành lập hội HĐVN cùng những dữ kiện ghi nhận được trong hai cuộc hội kiến với Văn Phòng HDTG Vùng Á Châu và Thái Bình Dương tại Manila cũng như Văn Phòng Tổng

Thư Ký HĐTG tại Geneva cho thấy rằng chúng ta cần tích cực hơn nữa trong việc liên lạc vận động với Tổ Chức HĐTG, cụ thể là cần cung cấp tin tức và hình ảnh về sinh hoạt của các đơn vị HĐVN tại hải ngoại, thực hiện bản tin sinh hoạt bằng Anh ngữ, tham dự các sinh hoạt chung khi có thể, liên lạc thường xuyên với các Trưởng lãnh đạo HĐTG. Những hoạt động này đòi hỏi chúng ta cần thêm nhân lực có khả năng thích hợp để đảm đương công tác, có kế hoạch hữu hiệu để đáp ứng với tình thế và dĩ nhiên cần có thêm tài chánh để yểm trợ cho công tác liên lạc vận động khá tốn kém này.



Đó là những thử thách chính yếu mà chúng ta cần ý thức một cách sâu sắc để có những kế hoạch thích ứng và những hành động đúng mức. Để có thể đạt được kết quả như ý trong sự thực hiện những dự tính đã đề ra, hơn bao giờ hết, chúng ta cần thực sự hợp tác với nhau trong tình HĐ, mỗi người chúng ta cần thể hiện tinh thần tương kính trong cách đối xử với nhau, tránh những ngôn ngữ và hành động có thể làm suy yếu HĐTU-HĐVN. Điều này chính là nghĩa vụ thiết yếu tiên khởi mà mỗi người trong chúng ta cần nhớ và cần thực hiện trong giai đoạn nhiều thử thách trước khúc quanh hiện tại.

Nguyễn Văn Thuật



Học chơi, Chơi Học

(Theo dấu BiPI)

Với Hướng Đạo chơi là bài học
 Có Trưởng lo sẵn sóc cuộc chơi
 Khi chơi để tỏ tính người
 Kịp thời Trưởng có những lời khuyên răn

Dự cuộc chơi, tinh thần thoải mái
 Các trẻ em khoan khoái đua chen,
 Mỗi em sẽ cố vươn lên
 Phát huy cá tính, luyện rèn tài năng

Trẻ nhút nhát thêm hăng, thêm dạn,
 Trẻ cô đơn thêm bạn, thêm vui,
 Trẻ siêng khuyến khích trẻ lười
 Các em phấn khởi, vui tươi, chuyên cần.

Chơi đồng đội, tập tuân kỷ luật
 Quan sát nhanh, thành thật, nhớ lâu
 Tập thi đua để dẫn đầu
 Tập quen chịu đựng dai dẳng nắng mưa.

Vừa được chơi lại vừa được học
 Có Trưởng lo sẵn sóc, mến thương;
 Thiên nhiên như một học đường
 Học chơi, chơi học là phương đặc thù

Tuấn Việt

